

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารศูนย์ลำปาง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	<b>พนักงานมหาวิทยาลัย</b>		
1	นายอรุณ วงศ์คำปาง	รชก.ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง	
2	นางอารีย์ ตั้งพระกิตติคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
3	นางวราภรณ์ ลากพิสูตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
4	นายทวีศักดิ์ วังแวง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
5	นางสาวอุบลศิริ ภาณุเพ็ญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
6	นายวุฒิชัย ใจชื่อ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
7	นายสุรเชษฐ์ ธิปทา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
8	นายเผด็จมลาภ สุรัตน์สัญญา	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	
9	นางวัลลา หมั่นแสงคำ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
10	น.ส.ละอองดาว หมั่นแสงคำ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
11	นายไกรลาส กันทาแจ่ม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
12	น.ส.ครุณี เตชะวิจิตร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
13	น.ส.สายรุ้ง ดวงดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
14	นางทัศนีย์ บุญลอย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
15	น.ส.ดวงสมร พุสสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
16	นางช่อผกา หมายมั่น	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
17	น.ส.ภคมน อินต๊ะยศ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
18	นางกุลธิธา ติ๊บกุนะ	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
19	นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นายไพฑูรย์ ศรีใจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
21	นายพัชรคนัย มาทา	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
22	นางเมตตา นันต๊ะภาพ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	น.ส.จันทร์จิรา ทิวรรณะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
24	นางสุพรรณิ สุเมธา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
26	น.ส.จิตรานุช ชมเชย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
27	นายวรกิจ ภัทราดันติ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
28	น.ส.ศรัทธาทิพย์ ปิงยา	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
29	น.ส.สุมิตรา สิทธิชุม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
30	น.ส.ปลินดา ปินคำว	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
31	น.ส.สุพัตรา เชื้อนแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
32	นางศิริรัตน์ พุทธสอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
33	นางปิยะฉัตร ทาเกษม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
34	น.ส.ธนัชฐา วันทะยะ	สถาปนิกปฏิบัติการ	
35	น.ส.วราภรณ์ มณีอรุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
36	นายวิมลเศท ทองเกล็ด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
37	น.ส.อรพรรณ เครือบุญมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
38	น.ส.ภัททิยา ลาสุทธิ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
39	นางพัชรียา ชำสาม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
	<b>พนักงานเงินรายได้</b>		
40	นายเสน่ห์ กันจันะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
41	นายเพียรศักดิ์ มุขประเสริฐ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
42	นายภานุพงศ์ แสงสว่าง	ช่างเทคนิค	
43	น.ส.กมลลักษณ์ ฟูปลุก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
44	นายทวีศักดิ์ เขียวผล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
45	นายสุกฤกษ์ มีศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
46	นายอาวุธ เทพานนท์	ช่างเทคนิค	
47	นายอภิชาติ ภูษาธร	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์	
48	นายสิทธิพร ปิยปานานนท์	ช่างไฟฟ้า	